



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ที่ ๐๗๗/๑/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประจำสถาบันสหบรรพศาสตร์

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดำเนินการจัดตั้งสถาบันสหบรรพศาสตร์ เป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และมีการบริหารงานที่มีความคล่องตัวต่างจากส่วนราชการเดิม เพื่อให้หารายได้สำหรับการบริหารหน่วยงานตนเองได้ และเป็นส่วนงานสำหรับปมเพาะหน่วยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประจำสถาบันสหบรรพศาสตร์ ดังต่อไปนี้

คณบดีสถาบันสหบรรพศาสตร์	ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	รองประธานกรรมการ
ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างโยธา	กรรมการ
ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้า	กรรมการ
ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง	กรรมการ
ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์	กรรมการ
ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก	กรรมการ
ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์	กรรมการ
ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างโลหะ	กรรมการ
ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน	กรรมการ
ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์	กรรมการ
ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง	กรรมการ
ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์	กรรมการ

ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์	กรรมการ
ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี	กรรมการ
ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเงิน	กรรมการ
ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด	กรรมการ
ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก	กรรมการ
ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	กรรมการ
ประธานหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง	กรรมการ
ประธานหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน	กรรมการ
ประธานหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ	กรรมการ
ประธานหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทนและ สิ่งแวดล้อม	กรรมการ
ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมและ เทคโนโลยีการเกษตร	กรรมการ
ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมข้าว	กรรมการ
ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร	กรรมการ
ประธานหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์	กรรมการ
ประธานหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์	กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย	กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
หัวหน้างานวางแผน พัฒนาและบริหารหลักสูตร	เลขานุการ
นางสาวร้อยบุปผา จิราพงษ์	ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวเวณิกา ตับกลาง	ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการวิชาการประจำสถาบันสหสรรพศาสตร์ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. พิจารณากลับกรองการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

๒. พิจารณาผลการศึกษาและเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีพฤติกรรมดีสมควรได้รับประกาศนียบัตร และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพต่อคณะกรรมการประจำสถาบันสหสรรพศาสตร์

๓. พิจารณาผลการศึกษาและเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีพฤติกรรมดีสมควรได้รับประกาศนียบัตรต่อคณะกรรมการประจำสถาบันสหบรรพชาสตร์

๔. ควบคุมกำกับการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรของสถาบันสหบรรพชาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๕. ดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการรับนักศึกษาใหม่และจัดทำแผนการรับนักศึกษา
PM-๐๑

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ่มไชแสง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน